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Reykjavík, 6. febrúar 2023

Til: Borgarráðs.

Efni: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um sanddreifingu - MSS23010255

Vísað er til fyrirspurnar borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um sa ltdreifingu dagsett 26. janúar 
2023. Fyrirspurnin er svohljóðandi: „Hversu miklu magni af sandi er dreift af hálfu 
Reykjavíkurborgar í Reykjavík á ári? Hvenær er sandinum þá helst dreift ?“

Skrifstofa borgarlandsins hefur dregið  alfarið úr sandnotkun á stofn- og hjólastígum, hefur sandað 4 
umferðir á stígum í þjónustuflokki 3, það sem af er vetri.  Eins og staðan er nú er vilji til að halda því 
verklagi áfram enda komið vel út og helst draga alveg úr sandnotkun á stíga enda kemur það sér vel 
þegar borgarlandið kemur undan vetri. 

Gróft reiknað hefur sandnotkun hefur verið um 45 tonn í vetur sem er mun minna en á sama tíma 
undanfarin ár.

Virðingarfyllst,

Björn Ingvarsson, deildarstjóri
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